

Tết Trung thu là một trong những truyền thống văn hóa ở Việt Nam, trở thành ngày tết sum vầy với mọi gia đình. Tết thường diễn ra vào rằm tháng 8 đang giữa độ mùa Thu tiết trời mát mẻ và đẹp nhất trong năm. Ngày tết này còn được gọi là ngày tết trông trăng và được nhiều trẻ em mong đợi vì thường được phá cỗ và tham gia nhiều hoạt động vui chơi.





Sau 1 năm các em học sinh phải đối mặt với áp lực học trực tuyến, các hoạt động vui chơi cũng bị hạn chế nhiều do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Trung thu năm nay Liên Đội trường THCS Lê Quý Đôn được sự đồng ý của BGH nhà trường đã vận động PHHS hỗ trợ tổ chức ngày hội Trung Thu Yêu Thương 2022 nhằm tạo cho các em một sân chơi truyền thống, vui tươi đồng thời gửi tặng những món quà Trung thu cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn.





Trong ngày hội, các bạn học sinh được tham gia thi trưng bày mâm ngũ quả theo chủ đề “ Vui Tết trung thu”. Nguyên liệu của Mâm ngũ quả gồm: Đầy đủ các loại hoa quả bánh kẹo, bánh trung thu, đèn ông sao. Có tên chi đội. Mỗi lớp trang trí 1 mâm ngũ quả có hình dáng, màu sắc tự chọn, với chủ đề với chủ đề trung thu, Bác Hồ, tên chi đội... Với sự cố gắng không ngừng, các Chi đội tham gia thi đã thể hiện cách bài trí đa dạng, tỷ mỹ, sáng tạo từ các loại hoa quả để làm ra các con vật xung quanh các em. Đó là con Chó, Thỏ, Mèo, Chuột, Nhím. Giữa mâm ngũ quả, các Chi đội đã bám sát chủ đề có trang trí ảnh Bác Hồ, người suốt cuộc đời hy sinh cho hạnh phúc dân tộc, luôn yêu quý và mong muốn các em thiếu niên, nhi đồng có cơm ăn áo mặc, được cấp sách đến trường. Ban Giám khảo đã dựa trên tiêu chí về bố cục trang trí mâm cỗ trung thu, màu sắc, hình thức trang trí, có đầy đủ các loại bánh kẹo, đèn ông sao, bánh trung thu để lựa chọn các Chi đội có kết quả cao nhất.



Sau khi các mâm cỗ được bày, đại diện BGH nhà trường và bác Trưởng ban PHHS đã trao tặng các phần quà dành cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong nhà trường. Sau đó là phần trao thưởng cho các tập thể đạt giải thưởng cao trong cuộc thi bày mâm cỗ trung thu.

Sau chuỗi hoạt động ngoại khóa "Trung thu yêu thương" đầy ý nghĩa, nhà trường và công đoàn tiếp tục phối hợp tổ chức chương trình chúc mừng các đồng chí cán bộ giáo viên nhân viên có sinh nhật tháng 7,8,9. Nụ cười rạng rỡ hạnh phúc cùng với những bó hoa tươi thắm, lời chúc tốt đẹp sẽ là động lực để các thành viên trong



đại gia đình Lê Quý Đôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Hoạt động được mong chờ nhất chính là " Vui hội trăng rằm" cho con các đồng chí cán bộ giáo viên nhân viên nhà trường. Những hộp quà xinh xắn đáng yêu, buổi tiệc thân mật dưới sân khấu tràn ngập ánh trăng đêm rằm đã được chính bàn tay các cô các bác chuẩn bị kỹ lưỡng, gửi gắm bao yêu thương. Đây chắc hẳn sẽ là niềm vui, ghi dấu tuổi thơ tươi đẹp của các con ở ngôi trường mà bố, mẹ gắn bó.















Một lần nữa xin cảm ơn BGH-GV-CNV nhà trường, Cha mẹ và các em học sinh đã chung tay hỗ trợ để chương trình Trung thu yêu thương 2022 được diễn ra sôi nổi, vui nhộn và thành công.